

## บทความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป

### เรื่อง “ อภัยเพื่อสร้างมิตร ”

เรียบเรียงโดย ชลธิศสา อองอาจ

ประเทศชาติจะอยู่ได้ต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนส่วนใหญ่ในชาติที่จะช่วยกันเดินหน้าและปฏิรูปประเทศในทุกๆด้านเพื่อให้เกิดความมั่นคงและสามารถดำรงความเป็นชาติไว้ได้ การที่จะเกิดความร่วมมือของประชาชนทุกภาคส่วนซึ่งเป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาชาติได้ ต้องมีความปรองดอง ความสมานฉันท์ และความรู้รักสามัคคีซึ่งกันและกัน

มีคำกล่าวที่ว่า “ใครบ้างไม่มีโทษ ใครบ้างไม่มีความผิด ใครบ้างไม่ถึงความหลงใหล” ทุกคนมีทั้งส่วนไม่ดีและส่วนดี ทำอย่างไรจึงจะทำให้ประชาชนส่วนใหญ่แยกแยะออกได้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิดและสิ่งใดไม่ควรทำ สิ่งใดควรทำ ทำเพื่อประเทศชาติ หรือเพื่อประชาชน หรือเพื่อสังคม หรือเพื่อตนเอง ผู้มีคุณธรรมย่อมแยกแยะออกได้ อาจจะมีบางครั้งที่บางคนหลงผิดไปบ้าง เราจะไม่มีการให้อภัยกันเลยหรืออย่างไร เราจะเป็นศัตรูกันไปตลอดทุกชาติใช้หรือไม่ ในเมื่อพวกเราเป็นประชาชนในชาติเดียวกันเป็นพี่น้องร่วมเชื้อชาติเดียวกัน จะมีบ้างที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน แต่ไม่ใช่ความผิดที่เราจะให้อภัยกันไม่ได้

การให้ที่ยิ่งใหญ่คือ อภัยทาน เลิกแล้วต่อกันหรือยอมกัน ไม่ถือโทษโกรธเคืองกัน อภัยทานประกอบขึ้นจากคำสามคำคือ อ+ภัย+ทาน แปลว่า “การให้ความไม่กลัว หรือการให้ความไม่มีภัยหรือให้ปลอดภัยซึ่งหมายถึงการอดโทษ หรือยกโทษให้แก่กัน ไม่ถือโทษโกรธพยาบาทอาฆาตจองเวรต่อกันอีกต่อไป” เป็นการสร้างบรรยากาศความสมานฉันท์ กล่าวคือได้มีโอกาสให้อภัยในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ดีกับเรา ขออภัยต่อบุคคลอื่นในสิ่งที่เราได้ล่วงละเมิดในวิถีทางที่ไม่เหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง อันนำไปสู่การไม่จองเวรหรือพยาบาทซึ่งกันและกัน ดังนั้นอภัยทานจึงเป็นการให้ การให้นำไปสู่การผูกมิตร และการให้อภัยเป็นจุดเริ่มของมิตรภาพที่ยั่งยืน

เพื่อให้คนไทยทุกภูมิภาคทั่วประเทศไม่มีการแบ่งแยกทางความคิด หันมาปรองดองสมานฉันท์กัน คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการปรองดองและการปฏิรูปเพื่อการปฏิรูปประเทศให้เกิดความสามัคคีและร่วมเดินหน้าประเทศไทย โดยมีศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปทำหน้าที่ประสานและจัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย อาทิ งานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติซึ่งจัดขึ้นเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรมการปกครองให้ทุกอำเภอจัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ กรมประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมดนตรีในสวน คืนความสุขให้ประชาชนทุกเย็นวันพฤหัสบดี

เมื่อความขัดแย้งหมดไป การอภัยเกิดขึ้น จะเกิดความเป็นมิตรในหมู่ชนทั้งปวง นับได้ว่าการอภัยเป็นการสื่อสัมพันธ์ความสมานฉันท์และสานสัมพันธ์สร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันตลอดไป

-----